

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

và nguồn lực thực hiện quy hoạch... Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao cố gắng, nỗ lực của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, đơn vị tư vấn, các sở, ngành, địa phương trong xây dựng dự thảo quy hoạch tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đơn vị tư vấn nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị, qua đó đánh giá đúng thực trạng, phân tích các điểm mạnh, điểm yếu, các hạn chế, tồn tại và nguyên nhân để từ đó xác định định hướng phát triển kinh tế - xã hội phù hợp trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đơn vị tư vấn phân tích kỹ hơn về những thách thức trong phát triển hạ tầng, trong từng chiến lược phát triển cụ thể; rà soát, sắp xếp lại bố cục từng nội dung cho logic, phù hợp; làm rõ

về quan điểm, nguyên tắc phát triển để thống nhất nhận thức trong quá trình thực hiện. Về kịch bản phát triển trong quy hoạch tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý cần xây dựng kịch bản phát triển mang tính đột phá và phải gắn với thực tiễn phát triển của tỉnh; định hình lại một số phương hướng trong phát triển các ngành, lĩnh vực như nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ... Trong đó, quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp nội địa và coi đây là một trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp của tỉnh; hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung tạo ra sản phẩm hàng hóa lớn. Đặc biệt coi trọng quy hoạch các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đơn vị tư vấn tiếp tục, làm rõ quy hoạch lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế đáp ứng tốt nhất yêu cầu của người dân gắn với phát triển thành



Các đại biểu dự hội nghị.

ngành dịch vụ kinh tế như đào tạo nghề, dịch vụ chăm sóc y tế, du lịch văn hóa... Đơn vị tư vấn cần tập trung tiếp tục, hoàn thiện, cập nhật vào quy hoạch tỉnh các dự án trọng điểm như

các dự án giao thông hướng tâm về Hà Nội; hình thành các tuyến thủy nội địa, phát triển hệ thống giao thông thủy kết nối với các trung tâm kinh tế lớn ở khu vực phía Bắc. Đồng chí

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đơn vị tư vấn và Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tổng hợp ý kiến của các đại biểu để tiếp tục rà soát, bổ sung, sớm hoàn thiện quy hoạch tỉnh.

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP...

(Tiếp theo trang 1)

giai đoạn 2021 - 2025 đã quyết liệt trong chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương, địa phương hoàn thiện việc ban hành văn bản, đẩy nhanh giao kế hoạch vốn, giải ngân, tiến độ thực hiện chương trình MTQG. Về kết quả thực hiện chương trình MTQG 9 tháng đầu năm 2022, vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 còn lại của 3 chương trình MTQG chưa phân bổ, giao kế hoạch hơn 99.898 tỷ đồng gồm: hơn 7.942 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và hơn 91.956 tỷ đồng vốn sự nghiệp. Về tình hình triển khai phân bổ, giao kế hoạch và giải ngân vốn ngân sách nhà nước tại các địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã khẩn trương tham mưu cấp có thẩm quyền giao kế hoạch vốn, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của các chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 cho bộ, cơ quan trung ương và địa phương ngay

sau khi đủ căn cứ, cơ sở pháp lý trong tháng 5/2022. Đến nay đã có 52/52 địa phương (được giao vốn ngân sách trung ương) đã có quyết định giao kế hoạch vốn thực hiện 3 chương trình MTQG cho các cơ quan, đơn vị, cấp trực thuộc. Với Thái Bình, việc triển khai thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng đầu năm nay được thực hiện khẩn trương, quyết liệt. UBND tỉnh đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG cấp tỉnh; 8/8 huyện, thành phố đã thành lập, kiện toàn ban chỉ đạo, hiện đang tiếp tục thành lập, kiện toàn ban quản lý xã, thị trấn, huyện ủy, thị trấn ủy để tiếp quản nhiệm vụ của các chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 cho bộ, cơ quan trung ương và địa phương ngay

mức vốn đối ứng ngân sách địa phương; UBND tỉnh ban hành 4 văn bản chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện và 2 kế hoạch về truyền thông, giám sát, đánh giá thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; các sở chuyên môn đã ban hành một số văn bản hướng dẫn thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, dự án, tiểu dự án thuộc chương trình MTQG để các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện. Tỉnh đã xây dựng quy định tổ chức thực hiện quản lý đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù và xin ý kiến các bộ, ngành trung ương về danh mục công trình đặc thù. Trên cơ sở kế hoạch vốn ngân sách trung ương hỗ trợ giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 được Thủ tướng Chính phủ giao, HĐND Nghị định số 27/2022/NĐ-CP, ngày 19/4/2022 của Chính phủ, HĐND tỉnh đã ban hành 2 nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương,

hoạch vốn được phân bổ và chỉ đạo của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương đang khẩn trương triển khai lập dự án đầu tư, dự toán chi tiết trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tập trung triển khai công tác tuyên truyền, tập huấn, đào tạo nghề, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)... Phát biểu kết luận, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo trung ương các chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 đề nghị các bộ, ngành, địa phương, thành viên Ban Chỉ đạo trung ương các chương trình MTQG tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong những tháng cuối năm. Trong đó, tập trung hoàn thành việc ban hành một số văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện nội dung, dự án thành phần thuộc các chương trình MTQG thuộc trách nhiệm của các bộ, cơ quan trung ương; các cơ quan chủ quản chương trình tập trung quyết liệt thực

hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước còn lại chưa phân bổ của giai đoạn 2021 - 2025 và thực hiện các chương trình MTQG tại các cấp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện chương trình thông qua hoạt động chỉ đạo, điều hành của ban chỉ đạo các cấp để kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp xử lý... Phó Thủ tướng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương hoàn thiện các cơ chế, chính sách, văn bản về quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn theo quy định; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cấp trực thuộc để nắm bắt tình hình, phát hiện khó khăn, vướng mắc và có hướng xử lý; tập trung chỉ đạo giải ngân kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện 3 chương trình MTQG, phân bổ hoàn thành 100% kế hoạch vốn đã được cấp có thẩm quyền phân giao...

Tuyên truyền, tư vấn, đối thoại chính sách pháp luật về BHXH, BHYT

Sáng ngày 18/10, tại Thái Bình, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức hội nghị tuyên truyền, tư vấn, đối thoại chính sách pháp luật về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thái Bình hiện có 8 khu công nghiệp và Khu kinh tế; 8.400 doanh nghiệp đăng ký hoạt động; gần 4.700 doanh nghiệp, đơn vị tham gia BHXH với khoảng 220.000 lao động. Tại hội nghị, các doanh nghiệp được cập nhật quy định mới của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hợp đồng lao động, chế độ tiền lương, BHXH, BHYT; quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT. Những điểm mới về chính sách BHXH và một số lưu ý trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH; lợi ích của việc không giải quyết chế độ BHXH một lần. Ngoài ra, đại diện các doanh nghiệp cũng được nghe một số nội dung liên quan đến thủ tục giải quyết chế độ BHTN. Đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, BHXH Việt Nam, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và BHXH Thái Bình đã trực tiếp trả lời các câu hỏi, thắc mắc và kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT.

Thông qua hội nghị góp phần nâng cao ý thức, kịp thời bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động; đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, qua đó từng bước nâng cao tỷ lệ tham gia và hạn chế tối đa tình trạng nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT.

HỒNG GIÁ

Tập huấn nghiệp vụ công tác xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Sáng ngày 18/10, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cho gần 50 đại biểu là cán bộ, nhân viên Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) và Làng trẻ em SOS Thái Bình. Các đại biểu được tìm hiểu, nâng cao nhận thức về vai trò của công tác xã hội trong hỗ trợ trẻ em, đặc biệt là các nhóm trẻ em yếu thế. Ngoài ra, các đại biểu được hướng dẫn kiến thức về nắm bắt tâm sinh lý trẻ em, kỹ năng giáo dục và ứng xử với trẻ em, các chế độ dinh dưỡng phù hợp cho phát triển thể chất của trẻ. Hội nghị tập huấn cũng là dịp để các đại biểu thảo luận, trao đổi kỹ năng chăm sóc, nhận nuôi trẻ em, qua đó giúp các em từng bước ổn định cuộc sống, sớm hòa nhập với cộng đồng.

DUY TÙNG

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN ĐÔNG HƯNG Trao kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” cho 7 cá nhân

Sáng ngày 18/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Đông Hưng tổ chức kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2022) và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Tại buổi lễ, các đại biểu ôn lại truyền thống 92 năm thành lập và phát triển của Hội LHPN Việt Nam gắn với lịch sử hào hùng của dân tộc. Phát huy truyền thống của phụ nữ Việt Nam, thời gian qua, các cấp hội LHPN ở Đông Hưng đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ. Hàng năm có gần 9.000 lượt phụ nữ được các cấp hội tín chấp vay vốn với số dư gần 600 tỷ đồng để phát triển kinh tế; hàng nghìn lượt chị em được hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm, chuyển giao khoa học kỹ thuật, kiến thức sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh. Năm 2022, các cấp hội nhận đỡ đầu 57 trẻ mồ côi. Hàng năm, mỗi cơ sở hội đăng ký với cấp ủy, chính quyền địa phương đảm nhận ít nhất một phần việc, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay toàn huyện có trên 10.000 cá nhân được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng huy chương “Vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ” và kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam”. Tại hội nghị, 7 cá nhân đã được trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam”; 3 trẻ mồ côi của các xã Minh Phú, Phong Châu, Trọng Quan được trao kính phí chương trình “Mẹ đỡ đầu” với số tiền 3 triệu đồng/trẻ/năm, các cháu sẽ được nhận kính phí đỡ đầu đến khi 18 tuổi. Sáng cùng ngày, Hội LHPN huyện Đông Hưng tổ chức học tập chuyên đề xây dựng người phụ nữ Việt Nam cho các đồng chí cán bộ hội cơ sở.

THU HIỀN

VŨ THƯ Gặp mặt nữ lãnh đạo, nữ cán bộ quản lý đã nghỉ hưu qua các thời kỳ

Sáng ngày 18/10, Hội LHPN huyện Vũ Thư tổ chức gặp mặt nữ lãnh đạo, nữ cán bộ quản lý của huyện đã nghỉ hưu qua các thời kỳ. Những năm qua, đội ngũ nữ lãnh đạo, nữ cán bộ quản lý của huyện đã nghỉ hưu luôn phát huy vai trò gương mẫu, điển hình trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; tích cực giáo dục con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, các nữ lãnh đạo đã nghỉ hưu thường xuyên tham mưu, tư vấn cho huyện, các địa phương thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có phong trào phụ nữ, công tác cán bộ nữ ở huyện, cơ sở. Thông qua hội nghị nhằm bày tỏ sự ghi nhận những cống hiến của đội ngũ nữ lãnh đạo, nữ cán bộ quản lý của huyện đã nghỉ hưu qua các thời kỳ đồng thời là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

QUYNN LƯU

Truyền thông chăm sóc sức khỏe, sức khỏe sinh sản cho nữ cán bộ công đoàn

Ngày 18/10, Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị truyền thông về công tác chăm sóc sức khỏe, sức khỏe sinh sản cho hơn 400 nữ cán bộ công đoàn chủ chốt và trưởng ban nữ công các công đoàn cơ sở. Các kiến thức được truyền đạt tập trung vào việc chăm sóc sức khỏe, sức khỏe sinh sản; một số bệnh thường gặp ở phụ nữ; các bệnh truyền nhiễm và cách phòng tránh; khám sàng lọc phát hiện bệnh và điều trị bệnh kịp thời; một số chỉ số cần phải theo dõi: huyết áp, tim mạch, mỡ máu, men gan... Thông qua truyền thông giúp các đại biểu hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ sức khỏe, từ đó thường xuyên khám sức khỏe định kỳ để giảm nguy cơ mắc bệnh, tạo điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tại hội nghị, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh trao 35 suất quà cho đoàn viên nữ, công nhân lao động mắc bệnh hiểm nghèo, mỗi suất 500.000 đồng và một phần quà.

ANH THƯ

GIAO LƯU NỮ SINH VIÊN...

(Tiếp theo trang 1)

qua 15 nữ sinh viên Việt Nam, Lào, Campuchia tiêu biểu với tổng trị giá gần 16 triệu đồng. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu được thưởng thức các tiết mục ca múa nhạc đậm đà bản sắc dân tộc của ba nước do cán bộ phụ nữ trong tỉnh và các sinh viên Lào, Campuchia thể hiện. Đây là dịp để phụ nữ, sinh viên tìm hiểu thêm về văn hóa nước bạn, giữ gìn và phát triển quan hệ truyền thống hữu nghị, hợp tác giữa phụ nữ, thanh niên ba nước.

Chuyển giao công nghệ vận hành khai thác và sử dụng chính quyền điện tử, chính quyền số

Sáng ngày 18/10, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT tổ chức khóa đào tạo “Chuyển giao công nghệ vận hành khai thác và sử dụng chính quyền điện tử, chính quyền số” cho cán bộ các cơ quan nhà nước, công dân trên địa bàn tỉnh. Khóa đào tạo diễn ra từ ngày 18 - 31/10, được chia làm 9 lớp với tổng số trên 260 học viên đến từ các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố và tổ công nghệ các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Tại khóa đào tạo, học viên được truyền đạt về sự phát triển của Chính phủ điện tử trong bối cảnh chuyển đổi số; các kiến thức về khai thác và sử dụng có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong chính quyền điện tử, chính quyền số; một số chủ trương, chính sách của tỉnh với công tác chuyển đổi số... Học viên cũng được thực hành các kỹ năng về khai thác, vận hành hệ an ninh, an toàn thông tin.

NGUYỄN CƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ BẢO HUNG Triển khai chương trình tết năm 2023

Sáng ngày 18/10, Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng tổ chức hội nghị khách hàng năm 2022 và triển khai chương trình tết năm 2023 với chủ đề “Kết lộc đón xuân”. Đây là dịp để Bảo Hưng tri ân các đại lý đã đồng hành cùng Công ty trên hành trình đưa những sản phẩm chất lượng nhất đến người tiêu dùng. Từ đầu năm đến nay, Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng đã cung ứng ra thị trường trên 5.000 tấn bánh kẹo các loại, doanh thu đạt hơn 350 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu đạt 1,5 triệu USD; nộp ngân sách nhà nước gần 5 tỷ đồng. Những năm gần đây, Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng đã không ngừng đầu tư xây dựng hiện đại, tự động hóa toàn phần được nhập khẩu từ châu Âu và đưa ra thị trường nhiều sản phẩm mang hương vị đặc trưng, hàm lượng dinh dưỡng cao, mẫu mã sang trọng. Đến nay, các thương hiệu như Omeli, Top Plus, The Legend của Bảo Hưng đã có mặt tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, xuất khẩu tới hơn 20 quốc gia, vùng lãnh thổ và chinh phục những thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc... Tại hội nghị khách hàng năm 2022 và triển khai chương trình tết năm 2023, Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng và nhà phân phối Phú Khải - Thành Hưng đã giới thiệu tới gần 200 đại lý xuất sắc những sản phẩm mới phục vụ cho thị trường tết năm nay như bánh Donut phủ socola nhân kem tươi, bánh hộp thiếc Royal Danmark và một số chính sách ưu đãi dành riêng cho thị trường Thái Bình.

P.V

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3631.398

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 18/10

Thế giới: Đã có hơn 630,4 triệu ca mắc Covid-19
Tính đến chiều ngày 18/10, số ca mắc Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 630,4 triệu ca, trong đó hơn 6,57 triệu người đã tử vong.

Việt Nam: Ghi nhận 622 ca mắc Covid-19 mới
Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết, ngày 18/10, cả nước ghi nhận 622 ca mắc Covid-19 mới; 359 bệnh nhân khỏi bệnh và 1 bệnh nhân Covid-19 tại Bình Thuận tử vong. Trong ngày có 86.881 mũi vắc-xin phòng Covid-19 được tiêm. Đến nay, cả nước đã tiêm được hơn 260,6 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19.

Thái Bình: Các cơ sở y tế tiếp nhận thêm 2 bệnh nhân mắc Covid-19 mới
Ngày 17/10, các cơ sở y tế tiếp nhận thêm 2 bệnh nhân mắc Covid-19 mới. Tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại đây là 7 bệnh nhân. Tính đến hết ngày 17/10, Thái Bình đã tiêm được gần 4,257 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19, trong đó người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 3 đạt 95,08%; trẻ từ 12 - 17 tuổi đã tiêm mũi 3 đạt 56,59%; trẻ từ 5 - 11 tuổi đã tiêm mũi 1 đạt 85,64%, tiêm đủ 2 mũi vắc-xin là 54,11%.

DUY TÙNG

SỞ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỞ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786	TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3631.885
--	---